

Các Chương Trình Đăng Ký Thông Thường Trung Học Cấp III Vùng/Toàn Quận MCPS (cho các học sinh Lớp 8)
Dựa trên các chương trình vùng/toàn quận có sẵn được liệt kê trong Cổng Phụ huynh và Học sinh myMCPS, yêu cầu cho biết sự quan tâm của quý vị đối với các chương trình sau.
Tên theo Ý Thích Học Sinh:
Tên Học Sinh:
Họ Học sinh:
Số ID Học Sinh:
Tên Phụ Huynh/Giám Hộ:
Họ Phụ Huynh/Giám Hộ:
Địa chỉ Email Phụ Huynh/Giám Hộ:
Trường Trung học Cấp III thuộc Vùng Nhà:
Những Chọn Lựa Trường Trung Học Cấp III Dựa theo Ý Thích cho các Học Sinh Hiện Học Lớp 8
Các Chương Trình Dựa theo Ý Thích
Cho biết ý thích của em trong bất cứ chương trình dựa theo quan tâm sau đây. Bỏ trống phần này nếu em không quan tâm đến bất cứ chương trình nào kể dưới đây. Ghi chú điểm sau: Nhận học vào bất cứ chương trình này là qua rút thăm. Không cần thiết nạp thêm thông tin. Được nhận vào và ghi danh cho bất cứ chương trình nào là theo điều kiện em học sinh có đủ điều kiện cho chương trình.
Chọn tất cả các chương trình dựa theo quan tâm mà em muốn được xét cho năm học lớp 9.
<ul style="list-style-type: none"> • Những Nghề về Y Tế - Chương trình Giáo Khoa về Sinh Vật Học tại Wheaton/Edison HS (Rút thăm) • Quản lý Khách sạn và Du lịch - Học Viện Toàn Cầu tại Wheaton/Edison HS (Rút thăm) • Thông Tin Kỹ Thuật & An Ninh trên Mạng - Học Viện Công Nghệ Thông Tin tại Wheaton/Edison HS (Rút thăm) • Quản lý Xây Cất và Kiến Trúc - Chương Trình Giáo Khoa Kỹ Thuật (Rút thăm) • Middle College @Montgomery College (MC2) Chương trình tại Northwood HS (Rút thăm) • Chương Trình Nghề Nghiệp IB Sinh Học Y Khoa tại Rockville HS (Rút thăm) • Chương Trình Nghề Nghiệp IB Kỹ Sư PLTW tại Rockville HS (Rút thăm) • Chương Trình Nghề Nghiệp IB Quản lý Khách Sạn/Nhà Hàng tại Rockville HS (Rút thăm) • Chương Trình Nghề Nghiệp IB Code.org Khoa Học Điện Toán tại Rockville HS (Rút thăm) • Những Nghề về Y Tế tại Seneca Valley HS (Rút thăm) • Quản lý Khách Sạn và Du Lịch tại Seneca Valley HS (Rút thăm) • Thông Tin Kỹ Thuật & An Ninh trên Mạng tại Seneca Valley HS (Rút thăm) • Quản lý Xây Cất và Kiến Trúc tại Seneca Valley HS (Rút thăm) • Kế Hoạch Dẫn Đạo Kỹ Sư tại Seneca Valley HS (Rút thăm) • Middle College @Montgomery College (MC2) Chương trình tại Northwest HS (Rút thăm) • Chương Trình Y Sinh Học PLTW tại Gaithersburg HS (Rút thăm) • Kỹ Thuật Vận Hành Mạng Điện Toán & Thông Tin (P-Tech) tại Clarksburg HS (Rút thăm) • Hàng Không và Không Gian Vũ Trụ tại Magruder HS (Rút thăm)
Các Lựa Chọn Trung Học Cấp III Dựa Theo Tiêu Chuẩn cho Học Sinh Lớp 8 Hiện Tại
Chương Trình Dựa trên Tiêu Chuẩn
Cho biết ý thích của em trong bất cứ chương trình dựa theo tiêu chuẩn nào. Bỏ trống phần này nếu em không quan tâm đến bất cứ chương trình nào kể dưới đây. Nếu bất kỳ chương trình nào dưới đây được chọn, em sẽ cần yêu cầu đơn đăng ký bổ sung, mà phải hoàn thành trước Ngày 1 tháng 11, 2019. Lưu ý những điều sau: các chương trình xem xét nhiều biện pháp khác nhau mà có thể bao gồm điểm học của sổ học bạ, các đề nghị của giáo viên, cũng như các đánh giá bên ngoài, sẽ được

<p>thực hiện vào Ngày 7 tháng 12, 2019. Chấp nhận và ghi danh vào bất kỳ chương trình ứng dụng nào với điều kiện là học sinh đủ điều kiện tham gia chương trình.</p>
<p>Chọn tất cả các chương trình dựa theo tiêu chuẩn có sẵn mà em muốn đăng ký cho năm học lớp 9.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Chương Trình Nghệ Thuật Truyền Thông tại Blair HS (Tiêu chuẩn) • Nhà Sinh Thái Học Toàn Cầu tại Poolesville HS (Tiêu chuẩn) • Chương Trình Văn Bằng Tú Tài Quốc Tế Vùng tại Kennedy HS (Tiêu chuẩn) • Chương Trình Văn Bằng Tú Tài Quốc Tế Vùng tại Springbrook HS (Tiêu chuẩn) • Chương Trình Văn Bằng Tú Tài Quốc Tế Vùng tại Watkins Mill HS (Tiêu chuẩn) • Chương Trình Văn Bằng Tú Tài Quốc Tế Toàn Quận tại Richard Montgomery HS (Tiêu chuẩn) • Học Viện Huấn Luyện Khả Năng Lãnh Đạo tại Kennedy HS (Tiêu chuẩn) • Chương Trình Toán, Khoa Học, Khoa Học Điện Toán tại Blair HS (Tiêu chuẩn) • Chương Trình Kỹ Sư PLTW tại Wheaton HS (Tiêu chuẩn) • Chương Trình Sinh Học Y Khoa PLTW tại Wheaton HS (Tiêu chuẩn) • Trung Tâm Nghệ Thuật Thị Giác tại Albert Einstein HS (Tiêu chuẩn) • Nhân Văn tại Poolesville HS (Tiêu chuẩn) • Chương Trình Toán, Khoa Học, Khoa Học Điện Toán tại Poolesville HS (Tiêu chuẩn)
<p>Các học sinh Lớp 8 sống trong khu DCC (Albert Einstein, John F. Kennedy, Montgomery Blair, Northwood, và Wheaton) cũng phải hoàn tất tiến trình rút thăm DCC Choice.</p>
<p>Các học sinh Lớp 8 sống trong khu NEC (James Hubert Blake, Paint Branch, và Springbrook), cũng phải hoàn tất tiến trình rút thăm NEC Choice.</p>
<p>Phủ nhận</p>
<p>Tôi hiểu là tôi chỉ có thể đăng ký cho các chương trình mà tôi đủ điều kiện.</p>
<p>Tôi hiểu là báo cáo việc đủ điều kiện đã có cho tôi qua cổng phụ huynh và học sinh.</p>
<p>Tôi hiểu là đủ điều kiện được xác định theo địa chỉ của tôi như nó xuất hiện trong hệ thống trường MCPS cũng như được chỉ định trường trung học cấp II hiện tại.</p>
<p>Tôi hiểu là nếu tôi nộp một đơn đăng ký cho một chương trình mà tôi không đủ điều kiện, đơn đăng ký của tôi sẽ không được cứu xét.</p>
<p>Tôi hiểu là nếu tôi chọn bất cứ tiêu chuẩn nào dựa theo các chương trình như một phần của đơn này, đây là trách nhiệm của tôi để nộp các vật liệu bổ sung.</p>
<p>Cha mẹ/giám hộ của tôi và tôi hiểu rằng các đề nghị của thầy giáo, như là phần của các tiêu chuẩn dựa theo các đăng ký, như được nộp là phần của đơn đăng ký này là bảo mật và chúng tôi sẽ không cho phép tiếp cận các đề nghị.</p>
<p>Tôi hiểu là chương trình có thể chuyển đi bất cứ lúc nào khi Giám đốc Các Trường học thấy là cần thiết.</p>
<p>Tôi chứng nhận tôi là phụ huynh/giám hộ của em học sinh mà tên thể hiện phía trên. Tôi hiểu là nộp đơn này qua máy điện tử và chữ ký điện tử của tôi là chủ ý, tạo thành, và cũng là tương đương như chữ ký cá nhân của tôi.</p>